

Đào tạo nghề chất lượng cao, áp dụng nhiều chính sách “hút” học sinh khá, giỏi.

22:28 18/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) đang phát triển GDNN toàn diện. Theo đó, mọi đối tượng có nhu cầu đều có thể đăng ký học nghề, từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng với tổng số 40 nghề đào tạo. Nhà trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn 8 nghề để đầu tư trọng điểm cấp độ quốc tế.

Ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao

Đến thời điểm này, trường đã đào tạo thí điểm nghề: Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Thiết kế đồ họa theo chương trình chuyển giao từ Australia và nghề Công nghệ ô tô theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức.

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo các nghề chất lượng cao, nhà trường được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án: “Đầu tư Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đồng bộ thành trường chất lượng cao, đào tạo một số nghề trọng điểm cấp độ quốc tế” tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 4-3-2019 với tổng mức đầu tư gần 416 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau.



Ngoài ra, nhà trường đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ khác, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ giáo viên.

Trước khi Chỉ thị số 21 - CT/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 được ban hành vào ngày 04/5/2023; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội luôn chủ động đổi mới phương thức đào tạo, đảm bảo: “học đi đôi với hành”, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; nhân rộng các chương trình theo chuẩn quốc tế; thực hiện công tác truyền thông GDNN, phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh sau THCS, THPT; nâng cao chất lượng nhà giáo; áp dụng đồng bộ nhiều chính sách khuyến học theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 21 - CT/TW.

Áp dụng nhiều chính sách khuyến học, “hút” học sinh chất lượng

Có thể nói, những năm trở lại đây, kết quả thực tế từ hoạt động của nhà trường trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, cam kết có việc làm ngay sau khi sinh viên ra trường đã thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh.

Đặc biệt, khi học nghề có nhiều lợi thế vượt trội như: thời gian học ngắn, học phí thấp, cùng lúc sinh viên có thể tham gia nhiều chương trình đào tạo; khả năng ứng dụng nghề nghiệp vào thực

tiền cao,.... Đồng thời, nhà trường cam kết sinh viên được giải quyết việc làm. Thậm chí, các doanh nghiệp đầu tư đưa người học đi thực hành, thực tập ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường; nhiều ngành được đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, sinh viên được doanh nghiệp trả lương ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã “hút” lượng lớn thí sinh chất lượng, có điểm thi tốt nghiệp THPT cao đăng ký nhập học tại trường.



Đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, có thể đỗ vào nhiều trường đại học trong cả nước nhưng nhiều bạn trẻ lại lựa chọn học nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (năm 2022 gần 200 sinh viên). Điều đó cho thấy công tác hướng nghiệp, phân luồng ngày càng được chú trọng. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với nhà trường và hệ thống GDNN.

Nhằm “hút” đầu vào chất lượng, nhà trường tiếp tục tặng học bổng khuyến khích học tập dành cho thí sinh có điểm thi tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 18 điểm trở lên (xét theo từng tổ hợp môn), thí sinh đạt học sinh giỏi lớp 12, thí sinh là bộ đội xuất ngũ; hỗ trợ nội trú cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miễn nôi; tặng học bổng cho HSSV đạt thành tích học tập xuất sắc mỗi học kỳ; HSSV giành giải cao tại các kỳ thi; HSSV có nhiều đóng góp trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên,...

Cùng với đó, nhà trường áp dụng đồng bộ nhiều chính sách khuyến học, học bổng thu hút học sinh

khá, giỏi đăng ký nhập học tại trường (Hệ Cao đẳng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp: SV nhận được hỗ trợ 100% học phí; Các nghề thuộc nhóm ngành Cơ khí được nhà nước hỗ trợ 70% học phí học nghề; Thực hiện chế độ miễn/giảm học phí theo đúng Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tặng học bổng khuyến khích đầu vào cho HSSV,...).

Các cơ chế, chính sách về học phí cũng như sự đồng hành của nhà trường, sự hợp tác của doanh nghiệp đã góp phần tạo nên sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong xã hội. Chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với mức thu nhập cao đã khẳng định thương hiệu của nhà trường.



Trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng hội nhập sâu rộng, yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra là phải tăng nhanh số lượng lao động được đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, đảm bảo cơ cấu đào tạo hợp lý giữa đại học và GDNN. Trong đó, mỗi người học sẽ đóng vai trò quyết định, thông qua sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Với tất cả những lợi ích thiết thực mà giáo dục nghề nghiệp mang lại, người học cần bình tĩnh cân nhắc lựa chọn; hệ thống tư vấn trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng các em trên con đường tìm nghề, học tập để kiến tạo tương lai của bản thân.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/truong-cao-dang-cong-nghe-cao-ha-noi-dao-tao-nghe-chat-luong-cao-ap-dung-nhieu-chinh-sach-%E2%80%9Chut%E2%80%9D-hoc-sinh-kha-gioi>